

Số: /BC-UBND

Minh Sơn, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” năm 2024

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn.

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”;

Căn cứ Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Xã Minh Sơn báo cáo thành tích đạt được trong năm 2024 cụ thể như sau:

A. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội

Minh Sơn là xã thuộc vùng bán sơn địa của huyện Triệu Sơn, nằm ở khu vực trung tâm huyện, tiếp giáp với thị trấn Triệu Sơn, cách thành phố Thanh Hóa 20km về phía tây. Địa giới của xã như sau:

Phía Bắc giáp xã Dân Lực và xã Thọ Tân;

Phía Nam giáp xã Hợp Thắng và xã An Nông;

Phía Tây giáp xã Thọ Tân và xã Hợp Thắng;

Phía Đông giáp thị trấn Triệu Sơn.

Tổng diện tích tự nhiên là 666,39ha. Trong đó: đất sản xuất nông nghiệp là 439,28ha; toàn xã có 1432 hộ với 4.826 nhân khẩu, tổng số lao động là 2910 người phân bố ở 7 thôn. Số đảng viên: 221 đảng viên thuộc 10 chi bộ;

Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm tăng 12,08%; thu nhập bình quân đầu người năm đạt 63,63 triệu đồng/người/năm, cơ cấu các ngành chuyên dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, số hộ giàu, khá chiếm trên 70%, tỷ lệ nghèo đa chiều: 2,27%.

Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân trong xã phong phú, lành mạnh, giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc. Các thôn trong xã đều có Nhà văn hóa với các tiêu chí đạt chuẩn, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năm 2015 xã Minh Sơn được công nhận xã Nông thôn mới, năm 2024 xã Nông thôn mới nâng cao.

2. Thuận lợi

Trong những năm gần đây Đảng bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh; hệ thống chính trị được ổn định vững chắc từ xã đến thôn, đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực được đào tạo cơ bản, có uy tín đối với nhân dân. Năm 2012, xã triển khai đề án xây dựng NTM; năm 2015 xã Minh Sơn được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các phòng, ban ngành của huyện, cùng với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân; tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững, ổn định và có bước phát triển.

Xã Minh Sơn có vị trí tiếp giáp với Thị trấn Triệu Sơn, hệ thống đường giao thông thuận tiện (có Quốc Lộ 47C, tỉnh lộ 514, tỉnh lộ 515 đi qua), là điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức hình thành các mô hình sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, thương mại, làng nghề và các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội khác; có chợ Mốc là nơi giao thương buôn bán, thuận lợi cho việc kinh doanh thương mại, dịch vụ, mang lại thu nhập cao cho nhân dân.

Xã có hệ thống giao thông được quy hoạch đồng bộ cơ bản đáp ứng được nhu cầu giao thông đi lại và tưới tiêu trên đồng ruộng tạo cơ sở thúc đẩy phát triển nông nghiệp của xã nhà.

Có sự đồng thuận, thống nhất cao của Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân trong xã.

Hệ thống chính trị ổn định, an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, nhân dân vốn có truyền thống quê hương cách mạng, cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất và tích cực tham gia công cuộc xây dựng NTM.

3. Khó khăn

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, trong quá trình chỉ đạo, thực hiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương đặc biệt là chương trình xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã gặp không ít khó khăn như:

Trong quá trình tổ chức thực hiện xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, có nhiều tiêu chí như: hệ thống đường giao thông, cơ sở vật chất văn hóa (trung tâm hội nghị, sân vận động xã, nhà văn hóa các thôn), trường học, trạm y tế ... đã đầu tư xây dựng từ năm 2015 trở về trước nên bắt đầu xuống cấp, cần nguồn kinh phí rất lớn để đầu tư hoàn thiện các tiêu chí.

Xây dựng xã NTM nâng cao với khối lượng công việc tương đối lớn, nhận thức của một bộ phận cán bộ, Đảng viên và nhân dân chưa đầy đủ, thời gian từ tiếp thu chủ trương, xây dựng đề án đến triển khai thực hiện ngắn; nhiều hạng mục, tiêu chí khá phức tạp, các hướng dẫn và cơ chế chính sách chưa thật cụ thể, rõ ràng, gây không ít khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

Quy hoạch xã nằm trong quy hoạch TT thị trấn Triệu Sơn nên trong những năm vừa qua xã không có mặt bằng quy hoạch mở rộng đất ở khu dân cư nên xã không có nguồn vốn để đầu tư công trình;

Một số thôn triển khai xây dựng các tiêu chí ở thôn còn chậm, lúng túng trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đời sống, thu nhập của người dân không đồng đều; xu thế xã hội thúc đẩy phần lớn lao động đi vào các khu công nghiệp, do vậy tỷ lệ người cao tuổi và trẻ em ở nông

thôn chiếm số đông; nguồn thu ngân sách của xã hạn chế, gây lúng túng trong huy động nguồn lực và biện pháp tổ chức thực hiện.

B. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

I. Thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

1. Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác

Xây dựng lực lượng công an từ xã đến thôn trong sạch, vững mạnh; 100% số thôn có Tổ an ninh trật tự hoạt động hiệu quả. Nâng cao chất lượng đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh nông thôn. Nắm chắc diễn biến tình hình ở từng địa bàn để chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời, không để xảy ra điểm nóng.

Trong những năm qua trên địa bàn xã không có khiếu kiện đông người, vượt cấp trái pháp luật.

Không có công dân cư trú gây tai nạn giao thông, cháy nổ nghiêm trọng trở lên trên địa bàn theo quy định của pháp Luật, không có tụ điểm phức tạp về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, ngay từ những ngày đầu năm 2024 cấp uỷ chính quyền, lực lượng công an xã đã triển khai các biện pháp tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định về ANTT, không có đơn thư, kiến nghị phản ánh của nhân dân, tình hình an ninh trật tự đến nay giữ vững ổn định, không có công dân phạm tội từ nghiêm trọng trở lên trên địa bàn theo quy định của Pháp Luật;

Xã Minh Sơn không thuộc xã trọng điểm, phức tạp về ANTT, lực lượng Công an xã đảm bảo tốt nhiệm vụ ANTT tại địa bàn.

Từ năm 2020-2024, có 7/7 thôn đạt tiêu chuẩn “an toàn về ANTT” theo thông tư 124/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ công an. Hiện tại trên địa bàn có 02 mô hình đang hoạt động thường xuyên hiệu quả “Camera giám sát ANTT” và “dòng họ tự quản về ANTT”

Năm 2022 được bộ công an tặng bằng khen nhân dân và cán bộ xã Minh Sơn đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT.

2. Hợp tác và phát triển kinh tế xã hội

Với quan điểm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân để tạo nguồn lực đóng góp của nhân dân, "lấy sức dân để lo cho dân" và nhân dân là người trực tiếp hưởng thụ. Trong những năm qua địa phương ưu tiên phát triển ngành nghề dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp - chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp, đưa cây trồng có giá trị thu nhập kinh tế cao vào sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, gia trại...

Nhìn chung, các mô hình sản xuất được lựa chọn đã đáp ứng được yêu cầu thực tế, phù hợp với nguyện vọng của người dân và đúng với nội dung của Chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao lấy phát triển sản xuất là gốc để nâng cao giá trị sản xuất và thể mạnh địa phương, nhờ đó, đã góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, xóa bỏ dần các thói quen sản xuất lạc hậu.

Để tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, trong những năm qua địa phương đã tích cực du nhập, nhân rộng và phát triển các mô hình sản xuất mới, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ, đưa các loại cây trồng vật nuôi có hiệu quả cao vào sản xuất. Về lĩnh vực trồng trọt, đã xây dựng mô

hình công nghệ cao sản xuất rau, củ quả trong nhà lưới: 2,5ha, mô hình sản xuất giống cây lâm nghiệp: 3,03ha, quy hoạch thành các vùng chuyên canh sản xuất lúa năng suất chất lượng hiệu quả cao bằng các loại giống lúa lai, lúa thuần năng suất chất lượng cao. Vận động nhân dân chuyển đổi các loại cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Tốc độ phát triển kinh tế hàng năm đạt trên 12,08%. Tổng lương thực đạt 1410 tấn. Tổng giá trị thu nhập đạt 307,07 tỷ đồng. Giá trị thu nhập bình quân đầu người đạt 63,63 triệu đồng/người/năm.

Cơ cấu các ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ. Hoạt động thương mại dịch vụ có bước phát triển mạnh mẽ phù hợp với cơ chế thị trường. Đến nay toàn xã có 8 doanh nghiệp Mang lại nguồn thu nhập đảm bảo từ 5-6 triệu đồng/tháng, góp phần đảm bảo đời sống của người lao động của địa phương.

Toàn xã nhân dân đã đầu tư các máy móc có công suất cao: 24 máy sản xuất các loại, trong đó máy cày bừa mã Lực lớn là 8 cái, 10 máy gặt đập liên hợp, 6 máy cây kubota SL – K800WN. Về dịch vụ có 95 cơ sở sản xuất, kinh doanh buôn bán vừa và nhỏ. Trong xã có 130 xe ô tô các loại. Ngoài ra trong xã còn có gần 35 cơ sở ngành nghề khác như làm bún, làm lông Mi.... đem lại nguồn thu nhập thường xuyên cho nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ngành nghề bằng khuyến khích, động viên các thành phần kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh cũng như xuất khẩu lao động có thời hạn, đến nay đã có 384 người xuất khẩu lao động qua các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, ...

3. Thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng của địa phương

Tổ chức nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức đón nhận 04 quân nhân hoàn thành Nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Quản lý chặt chẽ thanh niên trúng tuyển NVQS đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2024. Tổ chức gặp mặt, tặng quà, giao lệnh cho thanh niên sẵn sàng nhập ngũ đảm bảo ý nghĩa thiết thực. Năm 2023 toàn xã có 05 thanh niên lên đường nhập ngũ (04 thanh niên thực hiện NVQS, 01 thanh niên công an nghĩa vụ), các thanh niên thực hiện NVQS được tặng quà và sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng/thanh niên.

Tổ chức huấn luyện Dân quân tự vệ theo kế hoạch của cấp trên, đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang bị.

Xây dựng kế hoạch, kịch bản phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của cấp trên, đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang bị.

II. Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển

1. Thu nhập bình quân đầu người bằng hoặc cao hơn năm trước

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được quan tâm, ở tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh (Từ trồng trọt, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống)

Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo của xã là: 2389/2910 đạt 82,08%; Người dân luôn được tạo điều kiện về môi trường sống, làm việc để nâng cao thu nhập, quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ các đối tượng yếu thế trong xã hội, để giảm và thoát nghèo bền vững;

Thu nhập bình quân đầu người: Năm 2021 đạt 53 triệu đồng/người/năm; năm 2022 đạt 57 triệu đồng/người/ năm; năm 2023 đạt 63,63 triệu đồng/người/ năm; Ước đạt 9 tháng đầu năm 2024 là 65,46 triệu đồng/người

2. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều thấp hơn so với mức trung bình của địa phương

Tỷ lệ nghèo đa chiều của xã năm 2024 là 2,27%.

Trong đó:

+ Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều là 0,50%

+ Tỷ lệ hộ cận nghèo đa chiều là 1,77%

3. Hệ thống đường điện đảm bảo an toàn trên địa bàn

Hiện nay, hệ thống điện của xã do Điện lực Triệu Sơn vận hành lưới điện trung áp và lưới điện hạ áp.

Trên địa bàn xã Minh Sơn hệ thống điện bao gồm: Các nguồn từ lưới điện quốc gia, hệ thống các trạm biến áp phân phối, các đường dây trung áp, các đường dây hạ áp, đồng hồ đo đếm phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân; đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật của ngành điện.

Toàn xã đã có 6 TBA với tổng công suất 1420 KVA, có 16,75 km đường dây hạ áp phần lớn là dây bọc mới thay mới đảm bảo an toàn về kỹ thuật, đường dây trung thế dài 1,3 km đảm bảo chất lượng theo quy định. Đạt tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn. Đảm bảo có điện sử dụng hàng ngày, đủ nguồn năng lượng sử dụng cho các thiết bị sản xuất, sinh hoạt, chiếu sáng trong gia đình.

Tỷ lệ số hộ sử dụng điện thường xuyên 1418 hộ/1418 hộ, tỷ lệ: 100%.

Hệ thống điện ngoài nhà đạt các tiêu chí theo phương pháp đánh giá của Bộ Công thương. Hệ thống điện trong nhà của các hộ dùng điện có: bảng điện tổng có cầu chì (hoặc aptomat), công tắc, ổ cắm đặt cố định trên tường (hoặc khung nhà) đảm bảo cách điện; dây điện sử dụng loại có vỏ cách điện có xuất sứ hàng hóa, dây điện được cố định trên tường hoặc khung nhà, đảm bảo an toàn cho việc đi lại, sinh hoạt của con người.

Hệ thống điện đảm bảo, an toàn không xảy ra chết người, mất điện kéo dài trong mùa mưa bão. Cột trạm được thiết kế là cột bê tông ly tâm, móng cột bê tông, các xà giá máy đỡ biến áp, thang trèo Được mạ kẽm nhúng nóng theo quy định đồng dân cư: hiện hành.

UBND xã Minh Sơn thực hiện đúng quy định quá trình sử dụng điện, không có khiếu nại, khiếu kiện và mất an toàn về điện trong thời gian qua.

4. Tổ chức, quản lý, sử dụng đúng mục đích và hoạt động có hiệu quả các công trình công cộng, trường học, trạm y tế

Hiện nay trên địa bàn xã có hai trường học: Trường Tiểu học và Trung học cơ sở; trường Mầm non và Trạm y tế xã đã được công nhận chuẩn mức độ 1, mức độ 2 và chuẩn y tế.

Trường Mầm non: Đạt chuẩn Quốc gia mức độ 01 năm 2020 theo Quyết định số 5185/QĐ- UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Trường Tiểu học và THCS Minh Sơn: Được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2 tại Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 23/01/2024, được đánh giá trường học có cơ sở vật chất đạt chuẩn Mức độ 2 theo quy định.

Trạm y tế: Được công nhận xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2030 theo Quyết định số 4004/QĐ-UBND ngày 07/10/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa

III. Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú

1. Tỷ lệ thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa trong năm

Danh hiệu thôn văn hóa trong 4 năm.

Năm 2020 có 7/7 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa, tỷ lệ 100%

Năm 2021 có 7/7 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa, tỷ lệ 100%

Năm 2022 có 7/7 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa, tỷ lệ 100%

Năm 2023 có 7/7 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa, tỷ lệ 100%

(Có quyết định của Chủ tịch UBND huyện và danh sách kèm theo)

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ- CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “ Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “xã, phường, thị trấn tiêu biểu”

Danh hiệu gia đình văn hóa trong 3 năm. Thời gian hoàn thành bình xét trước ngày 25 tháng 11 vì vậy đến thời điểm hoàn thành báo cáo chưa có Quyết định của UBND huyện.

2. Thiết chế văn hóa, thể thao có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm; được quản lý sử dụng đúng mục đích, hoạt động thường xuyên hiệu quả

Hội trường công sở của xã được tích hợp sử dụng làm một hợp phần của Trung tâm Văn hoá – Thể thao của xã để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, hội nghị quy mô cấp xã.

Sân vận động với diện tích 5.201,6m², các hạng mục Sân vận động xã đã hoàn thiện như: Mở cổng riêng, có biển tên, kẻ vẽ sân tập, sân khấu ngoài trời,... cơ bản đáp ứng tổ chức các hoạt động thể thao ngoài trời với quy mô cấp xã.

Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn đã ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Văn hoá - Thể thao xã Minh Sơn, bố trí bộ máy, xây dựng quy chế hoạt động, bổ sung nguồn kinh phí cho Trung tâm Văn hoá - Thể thao xã tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cấp xã.

Nhà Văn hóa - Khu Thể thao các thôn:

Xã Minh Sơn có 7/7 thôn trên địa bàn xã có Nhà Văn hoá - Khu Thể thao, đạt tỷ lệ 100%.

Đã tiến hành chỉnh trang khuôn viên, sơn sửa hệ thống tường rào các nhà văn hoá thôn, lắp đặt các biển tên, bổ sung bàn ghế,...lắp đặt trang thiết bị vui chơi giải trí cho trẻ em, dụng cụ thể dục thể thao đơn giản tại các Nhà Văn hoá - Khu Thể thao thôn... nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của Nhân dân

Về lắp đặt các dụng cụ TDTT ngoài trời ở điểm công cộng:

Đối với cấp xã: Xã bố trí 01 địa điểm công cộng (Sân vận động xã) để lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời, sân cầu lông,... nhằm phục vụ nhu cầu tập luyện, hoạt động thể dục thể thao của Nhân dân.

Đối với thôn: 100% các các Nhà Văn hóa - Khu Thể thao thôn được bố trí các dụng cụ tập luyện thể dục thể thao đơn giản và dụng cụ vui chơi giải trí cho trẻ em (xích đu, bập bênh, cầu trượt, xà đơn, xà kép...).

Điểm vui chơi giải trí cho người già và trẻ em: Xã bố trí 01 điểm vui chơi giải trí cho người già và trẻ em phía trước Hội trường văn hoá đa năng và tích hợp lắp đặt dụng cụ vui chơi giải trí cho trẻ em tại NVH - Khu thể thao các thôn.

Về tổ chức các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên.

Đối với hoạt động thư viện: Xã bố trí tại khu Trung tâm văn hoá xã; ban hành kế hoạch, tổ chức luân chuyển sách báo từ thư viện xã đến các thư viện trường học, phòng đọc tại Nhà văn hóa thôn đạt chuẩn.

3. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội

Xã đã tổ chức tốt các hoạt động xây dựng nếp sống văn hóa, tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, ngày giỗ, ngày tết và các sinh hoạt văn hóa, xã hội ở địa phương. Hàng năm tổ chức 7-10 cuộc giao lưu thi đấu thể dục thể thao, liên hoan, hội trại thanh thiếu nhi hội diễn, giao lưu văn hóa văn nghệ cấp xã nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc và kỷ niệm các lễ lớn của đất nước và địa phương (30/4-1/5; 19/8; 2/9)....

Xã triển khai tổ chức các loại hình câu lạc bộ văn hóa văn nghệ bảo tồn văn hóa truyền thống; xây dựng các mô hình hoạt động câu lạc bộ (12 CLB) tại các thôn như: CLB văn hóa văn nghệ, CLB bóng chuyền hơi, CLB bóng đá, CLB thể dục thể thao, CLB nhảy dân vũ thể thao... đảm bảo hoạt động thường xuyên, thu hút tỷ lệ người dân tham gia theo quy định.

Công tác mai táng được thực hiện đúng quy định, việc an táng của người quá cố được thực hiện trong 24 tiếng, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường;

Vị trí an táng được xác định cụ thể theo hàng, diện tích đối với mộ hung táng không quá 5 m²; cát táng và hỏa táng không quá 3 m²;

Nghĩa trang đã xây dựng khu vực tập kết rác thải trong quá trình mai táng để hỏa táng nhà đảm bảo vệ sinh, sạch đẹp. Đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới;

Các nghĩa trang đã được cắm mốc giới theo quy hoạch và đã được xây hoặc rào bằng hàng rào để quản lý.

4. Bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh

Xã minh sơn được thành lập tháng 8 năm 1953 từ xã Minh Nông thuộc huyện Nông Cống cũ; xã Minh Nông tách thành ba xã Minh Sơn, Minh Châu và Minh Dân nay thuộc Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn. Từ khi thành lập đến nay xã Minh Sơn không có Di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh.

IV. Môi trường an toàn, thân thiện, cảnh quan sạch đẹp

1. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ

Minh Sơn không có khu kinh doanh, dịch vụ; khu chăn nuôi, giết mổ (gia súc, gia cầm); khu nuôi trồng thủy sản các cơ sở đều sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, phát sinh nguồn thải ra môi trường rất ít các hộ đều cam kết và thực hiện đúng không gây ảnh hưởng đến môi trường.

Trên địa bàn xã có 38/38 cơ sở =100% cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ có các hệ thống xử lý chất thải đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường. Địa bàn không

có làng nghề được công nhận theo quy định. Chất thải rắn sinh hoạt và không nguy hại phát sinh tại hộ gia đình sau khi phân loại, tận dụng làm phân bón, bán tái chế,... được hợp đồng HTX môi trường Tân Sơn thu gom vận chuyển đi xử lý theo quy định với tần suất 2 - 3 lần/tuần.

Hiện tại trên địa bàn xã có 1432 hộ, trong đó: 1418 hộ hiện sinh sống trên địa bàn xã (các hộ đang trực tiếp sinh hoạt tại địa phương), tỷ lệ thu gom đạt: $1281/1418 = 90,3\%$

Việc thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp đã được UBND xã tuyên truyền, vận động, xây dựng kế hoạch và yêu cầu các hộ gia đình chưa có công trình, thiết bị xử lý nước thải, khi xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở riêng lẻ tại, khu dân cư tập trung, phải cam kết thực hiện xây lắp công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định.

Số hộ thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả: đạt tỷ lệ: $766/1418 = 54\%$

Đối với rác thải từ bao gói thuốc bảo vệ thực vật, xã đã xây dựng 68 thùng rác thải đồng ruộng có nắp đậy để thu gom các loại bao gói thuốc bảo vệ thực vật.

Đối với rác thải tại trạm y tế có chứa chất gây nhiễm trùng, trạm đã hợp đồng với Bệnh viện Đa Khoa huyện Triệu Sơn thực hiện vận chuyển về kho chứa của bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định. Tỷ lệ thu gom xử lý đạt: **100%**

Tỷ lệ khối lượng chất thải trên địa bàn xã Minh Sơn được thu gom, xử lý, tái sử dụng là $5.604,92/6.785,8$ tấn chất thải, phụ phẩm nông nghiệp đạt 82,6%.

Tỷ lệ hộ gia đình, trang trại trên địa bàn xã Minh Sơn áp dụng các biện pháp tái sử dụng và tái chế chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp 629/696 hộ đạt 90,26%

Xã đã thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định tại Điều 54 của Luật Chăn nuôi, bản cam kết chăn nuôi gia súc quy mô nông hộ thực hiện đầy đủ

Các nghĩa trang được quy hoạch cách xa khu dân cư; mỗi nghĩa trang được phân chia khu hungr táng, cát táng riêng biệt; có đường vào sạch sẽ, xung quanh trồng cây xanh, hoa, thuận tiện cho việc thăm viếng của người dân. Nghĩa trang được quản lý và sử dụng hợp lý, việc mai táng cho người từ trần được thực hiện đúng theo quy chế của xã đã ban hành theo quy định của Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài khu nghĩa trang; đảm bảo vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng được Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 21/2021/TT-BYT ngày 2/6/2021.

3. Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung

Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước sạch tập chung toàn xã đạt 56,07% (803/1.432hộ).

Đối với chất lượng nước của công trình cấp nước tập trung: Công ty cấp nước Thanh hoá, thử nghiệm chất lượng nước sạch của nhà máy, chất lượng đảm bảo theo quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định, hàng tháng, nhà máy nước sạch luôn duy trì kiểm tra chất lượng nước nguồn nước sạch tại nhà máy nước các thông số chất lượng nước sau

khi xử lý của công trình cấp nước tập trung của công ty đều đáp ứng ngưỡng giới hạn cho phép của quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

4. Cảnh quan, không gian xanh- sạch- đẹp, an toàn, không để xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung

Để tạo nên cảnh quan, không gian xanh- sạch- đẹp địa phương đã phân loại đất cây xanh: bao gồm đất công viên, vườn hoa, sân chơi phục vụ cho nhu cầu và bảo đảm khả năng tiếp cận của mọi người dân trong điểm dân cư nông thôn, phù hợp theo mục 1.4.16 và mục 1.4.17 QCVN 01:2021/BXD. Các loại cây trồng: bao gồm: ngọc lan, lộc vừng, sao đen, tùng, sấu, bằng lăng và một số cây bản địa khác phù hợp với Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 13/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”.

Tính đến thời điểm trên địa bàn toàn xã Minh Sơn có 1.418 hộ, dân số 4.872 người. Tổng diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn là 21.318 m². Giao cho các tổ chức đoàn thể phụ trách các tuyến đường, trồng cây xanh, trồng cau; phát động nhân dân làm vệ sinh đường làng ngõ xóm vào ngày cuối tuần theo tinh thần Chỉ thị 15 của Ban chấp hành huyện ủy Triệu Sơn.

V. Chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

1. Tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước

Trong những qua tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương luôn một lòng tin theo Đảng, thực hiện tốt chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như các quy định khác của địa phương. Tích cực chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), tích cực đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, luôn đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giúp nhau giảm nghèo bền vững.

Cùng với công cuộc đổi mới của Đảng, phát huy truyền thống của quê hương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Sơn đã quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn, luôn coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt gắn liền với những giá trị văn hoá truyền thống, tinh thần đại đoàn kết toàn dân để phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

2. Triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp theo đúng quy định

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính: UBND xã Minh Sơn đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn, đảm bảo trang thiết bị, cơ sở vật chất: Mỗi công chức 01 máy tính, có chứng thư số; tại Bộ phận một cửa có máy in, máy scan, máy phô tô, có mạng wifi kết nối Internet phục vụ người dân, doanh nghiệp;

Bộ phận Một cửa diện tích 36m², bố trí đầy đủ ghế ngồi chờ cho người dân đến giao dịch, 01 màn hình cảm ứng phục vụ việc tra cứu thông tin TTHC, 01 máy điều

hòa, hệ thống camera theo dõi, 01 bàn làm việc khép kín với 04 quầy giao dịch, 04 máy tính kết nối mạng LAN, Wifi, Iternet, 04 máy in, 01 máy photocopy, 01 máy Scan, 02 tủ đựng hồ sơ cho công chức chuyên môn đựng tài liệu, 03 quạt mát và hệ thống các bảng biểu, đáp ứng tốt nhu cầu làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Hàng năm, hệ thống máy tính của UBND xã được bảo trì, cài đặt phần mềm diệt virus có bản quyền trong toàn hệ thống mạng.

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC được vận hành, đảm bảo 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận trên hệ thống. Hiện nay, 100% hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã đều thực hiện trên phần mềm một cửa điện tử đi vào hoạt động ổn định, phục vụ cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC.

UBND xã Minh Sơn đã ứng dụng phần mềm một cửa điện tử tại địa chỉ: <http://dvctrieuson.thanhhoa.gov.vn> và đảm bảo 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận vào phần mềm. Năm 2021: 567 hồ sơ; năm 2022: 779 hồ sơ; năm 2023: 951 hồ sơ

Trong 03 (ba) năm liên tục liền kề trước năm xét công nhận, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của xã được giải quyết đúng hoặc sớm hạn đạt tối thiểu từ 95% trở lên, các hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết quá hạn phải thực hiện xin lỗi theo đúng quy định; không có ý kiến phản ánh, kiến nghị về hành vi, thái độ những nhiều, gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định pháp luật ...

Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về giải quyết TTHC trong năm 2021, 2022, 2023 được đánh giá loại xuất sắc; mức độ hài lòng 100%.

Từ năm 2020 đến nay, không có phản ánh, kiến nghị nào về việc giải quyết TTHC trên Hệ thống phản hồi Thanh Hoá.

3. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của chính quyền địa phương

Thực hiện luật dân chủ ở cơ sở trong những năm qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được địa phương luôn quan tâm với phương châm “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Sau khi nhân dân bàn bạc thống nhất là cơ sở để địa phương ban hành các chính sách, quyết sách.

4. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Xã Minh Sơn đã thành lập được 03 mô hình câu lạc bộ pháp luật bao gồm: “Mô hình Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý” và “ Mô hình hội phụ nữ xã Minh Sơn tự phòng, tự quản, tự hòa giải, giữ gìn ANTT tại cơ sở” và “ Mô hình tổ hòa giải điển hình tiên tiến Thôn 5” các mô hình vẫn duy trì hoạt động và tổ chức họp sơ kết hàng tháng và hàng quý trong năm. Và ngày càng bổ sung và kết nạp thêm các thành viên để tổ chức và duy trì tốt các mô hình pháp luật tại địa phương và được các mô hình thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được duy trì, hoạt động có hiệu quả, được đại diện UBMTTQ và các tổ chức trính trị- xã hội, đại diện các thôn đánh giá là mô hình tuyên truyền pháp luật hoạt động có hiệu quả.

Về hoạt động hòa giải cơ sở trong năm 2024 xã Minh Sơn đã tiến hành kiện toàn lại các tổ hòa giải cơ sở và có 7 tổ hòa giải cơ sở ở 7 thôn với tổng số thành viên tổ hòa giải cơ sở là 35 thành viên.

Hoạt động trợ giúp pháp lý trong năm 2024, UBND xã đã thực hiện rà soát các đối tượng cần được trợ giúp pháp lý trên địa bàn xã, UBND xã đã làm các thông báo các bài tuyên truyền loa trên đài truyền thanh của xã để các đối tượng biết và cần trợ giúp khi có nhu cầu.

Bên cạnh đó UBND xã cũng đã đăng tải các thông tin, thông báo về trợ giúp pháp lý trên các phương tiện đại chúng như facebook, Zalo... cổng thông tin điện tử của xã. UBND xã đã ban hành công văn gửi về Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Thanh Hóa để được hỗ trợ.

VI. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1.Năm 2005 Bộ Văn hóa- Thông tin tặng Bằng khen “ Cán bộ và nhân dân xã Minh Sơn đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức các hoạt động VH TT cơ sở năm 2005” theo Quyết định số: 84/QĐ-BVHTT ngày 13/01/2006.

2.Năm 2006 Bộ VH TT tặng Bằng khen “ Cán bộ và nhân dân xã Minh Sơn đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức các hoạt động VH TT cơ sở năm 2016” theo Quyết định số: 5828/QĐ-BVHTT&DL ngày 29/12/2006.

3.Năm 2007 Bộ VH TT & DL tặng Bằng khen “ Cán bộ và nhân dân xã Minh Sơn đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức các hoạt động VH TT cơ sở năm 2007” theo Quyết định số: 402/QĐ-BVHTT&DL ngày 25/01/2008.

4.Năm 2010 Sở VH TT & DL tặng giấy khen “ Cán bộ và nhân dân xã Minh Sơn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2009- 2010” theo Quyết định số: 29/QĐ-SVHTT&DL ngày 20/01/2011.

5.Năm 2010 Sở TT & TT tặng giấy khen “ UBND xã Minh Sơn đã có thành tích xuất sắc trong cuộc điều tra phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet, nghe nhìn” theo Quyết định số: 02/QĐ-STTTT ngày 10/01/2011.

6.Năm 2016 Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn tặng giấy khen cho Đài truyền thanh xã Minh Sơn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ TT- TT năm 2016 theo Quyết định số: 155/ QĐ- UBND ngày 17/01/2017

7.Năm 2016 UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Cán bộ và nhân dân xã Minh Sơn đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ” giai đoạn 2000-2015 theo Quyết định số: 4133/QĐ-UBND ngày 25/10/2016

8.Năm 2020 Bộ VH TT & DL tặng Bằng khen cho Cán bộ và nhân dân thôn 1 xã Minh Sơn đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng thôn văn hóa.

Nơi nhận:

- UBND huyện Triệu Sơn(bc);
- HĐ TĐKT huyện(bc);
- Lưu: VT UBND xã

**T.M ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Mỹ

